



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๑ ๓๖๕

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์/ผู้ช่วยอธิการบดี (นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาก)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน/คณะทำงานเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย/หัวหน้างานวินัยและนิติการ

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับข้อเสนอจากเทศบาลตำบลบุญเรือง ให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ของตำบล ซึ่งมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าสอดคล้องกับเจตนารมณ์ ภารกิจ และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงได้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อขอใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มาตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ การดำเนินการถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ทำการรังวัดพื้นที่ทั้ง ๓,๐๐๐ ไร่ และชี้แนวของเขตพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยจะขอใช้ประโยชน์แล้ว โดยได้นัดหมายที่ดินอำเภอเชียงของเพื่อเตรียมดำเนินการรังวัดปักหมุดในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว เตรียมนำเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะดังกล่าว ซึ่งตามแผนการดำเนินงานเดิมคาดว่าจะยื่นได้ภายในปี ๒๕๕๘ นี้

ต่อมาภายหลัง มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจากอำเภอเชียงของ โดยได้รับเชิญไปประชุมร่วมกับผู้แทนบริษัทเมืองเงินเดเวลอปเม้นท์ เทศบาลตำบลบุญเรือง และผู้นำชุมชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยทางอำเภอแจ้งว่าได้มีนโยบายให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่พัฒนาตามนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ และมีแผนให้นิคมอุตสาหกรรมเข้ามาใช้พื้นที่บางส่วนนั้น โดยที่ประชุมสรุปว่าให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้พิจารณาความเป็นไปได้ในการย้ายบริเวณที่จะขอใช้ประโยชน์ และในเรื่องความเหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้จัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งหลังจากการประชุมในวันดังกล่าว ปรากฏว่าได้มีประชาชนกลุ่มหนึ่งแสดงความไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ และส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนสภาพพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุ ซึ่งการประชุมในวันดังกล่าวยังมิได้ข้อสรุปว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปกับพื้นที่ หลังจากนั้นได้มีการสร้างกระแสข่าวในพื้นที่เกี่ยวกับการเตรียมยื่นขอใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เช่น มหาวิทยาลัยมีความเชื่อมโยงกับนิคมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมีแผนให้บริษัท CPF เช่าพื้นที่ต่อ ปริมาณพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยจะยื่นขอมากเกินไป และความสับสนในขั้นตอนการดำเนินงานโดยเข้าใจว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยกพื้นที่ดังกล่าวให้กับมหาวิทยาลัยแล้วโดยไม่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน จนกระทั่ง

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้มีหนังสือสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวมายัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (จากอดีตประธานสภาเทศบาลตำบลบุญเรือง และประชาชนหมู่ ๑ จำนวนหนึ่ง ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาข้อมูลและสรุปข้อเท็จจริงในทุกประเด็นแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้ชะลอการดำเนินการในเรื่องนี้ออกไปก่อน เพื่อรอความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ โดยให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้จัดทำเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริงตามที่ได้มีหนังสือสอบถาม โดยจัดส่งไปยังเทศบาลตำบลบุญเรือง เพื่อประสานแจ้งไปยังผู้ที่ทำหนังสือสอบถามมายังมหาวิทยาลัยทราบต่อไป

๒. มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดี (นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาภ) จัดทำแถลงการณ์เพื่อแสดงจุดยืนของมหาวิทยาลัยในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

๓. ให้จัดส่งแถลงการณ์ เอกสารชี้แจงข้อเท็จจริง และแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ไปยังเทศบาลตำบลบุญเรือง เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชน และการดำเนินการต่อไปหลังจากนี้ให้ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจ โดยให้เกิดจากความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่อย่างแท้จริง ซึ่งหากประชาชนส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้มหาวิทยาลัยดำเนินการต่อให้ยุติโครงการทันที หรือหากจะมีการดำเนินการต่อไปเช่นไร ให้ท้องถิ่นแจ้งมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ดำเนินการในขอบเขตเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเท่านั้น

๔. ให้ยกเลิกนัดหมายรังวัดปักหมุดที่ดินที่ได้นัดหมายไว้กับสำนักงานที่ดินอำเภอเชียงของ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ไปก่อน จนกว่าจะได้รับทราบความชัดเจนเกี่ยวกับบริเวณและขนาดพื้นที่ที่จะให้มหาวิทยาลัยขอใช้ประโยชน์อย่างเป็นทางการ

๕. ให้คณะทำงานเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ชะลอการดำเนินงานออกไปก่อน จนกว่าจะได้รับทราบความชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกประเด็น

๖. ให้สอบถามความชัดเจน เกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางการพัฒนาพื้นที่ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

๗. การกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสม

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ รับทราบ และมีมติให้รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี (นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาก) ผู้อำนวยการกองแผนงาน คณะทำงานเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะตำบลบุญเรืองฯ และหัวหน้างานวินัยและนิติการ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ